

Số: 30/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 1978

**CHỈ THỊ**  
**VỀ VIỆC CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, NHU YẾU PHẨM VÀ**  
**VĂN PHÒNG PHẨM ĐỐI VỚI KHU VỰC SẢN XUẤT**  
**TIÊU CÔNG NGHIỆP – THỦ CÔNG NGHIỆP**

Trong phiên họp của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ngày 26-5-1978, có các cơ quan hữu quan tham dự, sau khi nghe Sở Công nghiệp trình bày về một số chính sách đối với khu vực sản xuất tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp, qua trao đổi bàn bạc tại hội nghị, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhất trí giải quyết như sau:

**1. Về lương thực**

Nhà nước còn đang khó khăn về lương thực, nhưng để giải quyết thỏa đáng cho những người lao động trong khu vực sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp, bước đầu Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương:

Đối với các hợp tác xã sản xuất và tổ sản xuất chuyên nghiệp có đăng ký hành nghề và hoạt động hợp pháp, sản xuất hàng theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, hoặc gia công cho các cơ quan Nhà nước, hoặc sản phẩm làm ra bán hết cho Nhà nước, thì không phân biệt, cơ sở đó sản xuất hàng nội địa hay xuất khẩu, đều được Nhà nước bán lương thực theo giá cung cấp và tiêu chuẩn lương thực mỗi tháng cho mỗi lao động sản xuất tiêu thủ công nghiệp là 13kg (là những người lao động thật sự, không phân biệt hạn tuổi).

Sở Lương thực và Sở Công nghiệp kết hợp với Phòng Lương thực và Phòng Công nghiệp quận, huyện và các phường, xã chịu trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo cung cấp lương thực đúng đối tượng, dễ dàng và đề phòng mọi sự sơ hở bị lạm dụng, phí phạm đến lương thực của Nhà nước.

**2. Về nhu yếu phẩm**

Do khả năng có hạn của Nhà nước hiện nay, nên việc cung cấp nhu yếu phẩm cho khu vực tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp bị hạn chế; vì vậy, trước mắt chỉ xét cung cấp cho những xã viên của những hợp tác xã chuyên nghiệp sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp – những hợp tác xã này phải có quyết định chính thức của Sở Công nghiệp hoặc của các Phòng Công nghiệp quận, huyện công nhận thành lập hợp tác xã và hiện đang hoạt động hợp pháp theo điều lệ tổ chức hợp tác xã của Ban Liên hiệp xã tiêu thủ công nghiệp Trung

ương. *Mức nhu yếu phẩm cung cấp cho các xã viên của hợp tác xã sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp cũng giống như mức cung cấp nhu yếu phẩm đối với cán bộ, nhân viên của hợp tác xã tiêu thụ, mua bán do Sở Thương nghiệp quy định.*

Nếu vì khó khăn, không đảm bảo cân đối giữa khả năng hiện có và việc cung cấp nhu yếu phẩm, thì nguyên tắc trước tiên là ưu tiên cung cấp cho hợp tác xã sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, rồi sau đó mới đến cung cấp cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã tiêu thụ, mua bán.

Sở Thương nghiệp và Sở Công nghiệp có trách nhiệm soát lại danh sách xã viên của từng hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp với các Phòng Thương nghiệp, Phòng Công nghiệp ở quận, huyện để bảo đảm việc cung cấp nhu yếu phẩm do xã viên hợp tác xã sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp được đúng, tránh tình trạng sơ hở, bị lạm dụng đáng tiếc có thể xảy ra.

#### Về văn phòng phẩm

Nhà nước yêu cầu phải tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính đối với hợp tác xã và tổ sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, vì vậy việc cấp văn phòng phẩm cho những cơ sở này là cần thiết.

Sở Thương nghiệp, tùy theo khả năng của mình, cố gắng cung cấp một số văn phòng phẩm tối thiểu cho các hợp tác xã và tổ sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp sử dụng.

Những cơ sở này phải có giấy phép hành nghề và quyết định công nhận hoạt động hợp pháp.

Sở Thương nghiệp và Sở Công nghiệp bàn bạc để quy định mức bán thỏa đáng cho từng loại quy mô hợp tác xã, tổ sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành có liên quan, các quận, huyện cùng Sở Công nghiệp, Sở Lương thực, Sở Thương nghiệp tổ chức tốt việc thực hiện những quy định trong chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
CHỦ TỊCH

**Vũ Đình Liệu**